

Milbank ให้คำปรึกษารณานาชาตินานาชาติในการเข้า ซื้อสินทรัพย์พลังงานหมุนเวียนของเซฟรอนในอินโด นีเซีย

-สินทรัพย์ที่เข้าซื้อประกอบด้วยโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP มีความยินดีที่จะประกาศว่า บริษัทได้ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้แก่กลุ่ม
ธนาการนานาชาติ สำหรับการเข้าซื้อสินทรัพย์ของโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ มูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์
ในจังหวัดชวาตะวันตกของอินโดนีเซีย จากบริษัทในเครือของเซฟรอน ซึ่งนับเป็นอีกครั้งที่ Milbank ได้มีส่วนร่วม
ในธุรกรรมการซื้อขายทรัพยากรไฟฟ้า พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติขนาดใหญ่ในเอเชีย สินทรัพย์ที่เข้าซื้อนั้นมี
กำลังการผลิตรวม 650 เมกะวัตต์ ซึ่งเพียงพอต่อการผลิตกระแสไฟฟ้าให้กับบ้านเรือนประมาณ 3 ล้านหลังในอินโด
นีเซีย และประกอบด้วยโครงการ “ดาราจัท” (Darajat) และ “ซาลัก” (Salak) โดยโครงการซาลักเป็นหนึ่งใน
โรงงานไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพที่ใหญ่ที่สุดในโลก

กลุ่มธนาการนานาชาติเป็นผู้ให้เงินกู้ ซึ่งได้รับการกำกับประเทศในเขตอำนาจศาลที่แตกต่างกัน แก่บริษัท
ย่อย (Wholly-Owned Subsidiary) ของกลุ่มบริษัท (Consortium) ที่ประกอบด้วยกลุ่มบริษัท สตาร์ เอนเนอร์ยี
จำกัด, บริษัท สตาร์ เอนเนอร์ยี จีไอเทอร์มอล จำกัด, กลุ่มบริษัทเอซี เอนเนอร์ยี (บริษัทย่อยของ อายาล่า คอร์ปอเรชั่น
) และบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) (เรียกรวมกันว่า “กลุ่มบริษัท”)

กลุ่มบริษัทได้รับเลือกให้เป็นผู้ชนะการประมูลซื้อสินทรัพย์ข้างต้น หลังจากผ่านกระบวนการประมูลที่ยาวนานและดุ
เดือดเมื่อปี 2559

ทั้งนี้ Milbank ได้ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้แก่ธนาการที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้จัดการเงินกู้ (Mandated Lead
Arranger) ได้แก่ ธนาการกรุงเทพ จำกัด (มหาชน), ธนาการแห่งประเทศจีน จำกัด, บีพีไอ แคปิตอล คอร์ปอเรชั่น,
บีดีไอ ยูนิแบงก์ อินคอร์ปอเรชั่น, ธนาการดีบีเอส จำกัด, อาร์ซีบีซี แคปิตอล คอร์ปอเรชั่น, ธนาการซูมิโตโม มิตซูฮ
บังกิง คอร์ปอเรชั่น สาขาสิงคโปร์ และ ธนาการแห่งโตเกียว-มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ จำกัด

ทีมงานของ Milbank ในสิงคโปร์ เป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องนี้ นำโดย เดวิด ซีแมนส์ หัวหน้าผู้จัดการประจำภาคพื้นเอ
เซีย และทนายความอาวุโส เจมส์ ออร์เม ร่วมด้วยพาโบล มาเลย์, คริสตี้ คروس, แดเนียล เอลเลียต, มาร์ติน ห่วง
และ โรเบิร์ต ไวส์ แจ็คสัน นอกจากนี้ ยังได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากสจวร์ต ฮาร์เรย์, แพทริก โฮมส์ และ ซาราห์
อูลลาธอร์น จากสำนักงานของ Milbank ในกรุงลอนดอน

คุณซีแมนส์กล่าวว่า “Milbank ยินดีที่ได้ร่วมงานกับกลุ่มบริษัทที่น่าประทับใจ รวมถึงสถาบันการเงินทุกแห่งที่ช่วยให้การทำธุรกรรมครั้งนี้ประสบความสำเร็จ กระบวนการประมูลมีการแข่งขันสูงมาก และการเข้าซื้อสินทรัพย์ฯ ซึ่งเป็นที่ต้องการอย่างมากเหล่านี้ จะช่วยให้กลุ่มบริษัทเข้าถึงแหล่งพลังงานที่เสถียรและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจเติบโตและคึกคักมากที่สุดแห่งหนึ่งของเอเชีย”

การเข้าซื้อสินทรัพย์ดังกล่าวนับเป็นความสำเร็จครั้งล่าสุดของทีมงาน Milbank ในเอเชีย สำหรับการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรไฟฟ้า พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติในอินโดนีเซีย โดยภายในระยะเวลาเพียง 6 เดือนที่ผ่านมา บริษัทได้ช่วยให้การทำสัญญาเสร็จสิ้นสมบูรณ์ไปแล้ว 4 สัญญา ประกอบไปด้วย การเข้าซื้อหุ้นส่วนใหญ่มูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ ในบริษัทเหมือง PT Amman Mineral Nusa Tenggara (ชื่อเดิม PT Newmount Nusa Tenggara) และสินเชื่อที่เกี่ยวข้อง, การให้สินเชื่อแก่โรงไฟฟ้าถ่านหิน Kasel ขนาด 200 เมกะวัตต์, โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ Hasang (Hasang HEPP) ขนาด 52 เมกะวัตต์ และโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ Supreme Energy Muara Laboh ขนาด 80 เมกะวัตต์

เกี่ยวกับ Milbank

Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP เป็นบริษัทกฎหมายระหว่างประเทศชั้นนำ ซึ่งให้บริการด้านกฎหมายในรูปแบบใหม่และแตกต่างแก่ลูกค้าทั่วโลก บริษัทก่อตั้งขึ้นในนิวยอร์กเมื่อ 150 ปีที่แล้ว และมีสำนักงานอยู่ในปักกิ่ง แฟรงก์เฟิร์ต ฮองกง ลอนดอน ลอสแอนเจลิส มินนิค เซาเปาโล โซล สิงคโปร์ โตเกียว และวอชิงตัน ดีซี ทนายความของ Milbank ทำงานร่วมกันระหว่างแผนกและสำนักงานเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่บริษัทชั้นนำของโลก ทั้งบริษัทอุตสาหกรรม การเงินและการค้า ตลอดจนสถาบัน บุคคล และรัฐบาล เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม สามารถดูได้ที่ www.milbank.com

ติดต่อ: Jocelyn De Carvalho ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ โทร. +1 212-530-5509 หรืออีเมล: jdecarvalho@milbank.com